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 เมื่อกลาวถึงจังหวัดสงขลา ดินแดนใตสุดของสยามประเทศ บางคนอาจนึกถึง 
เมืองทองเที่ยวที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และธรรมชาติที่สวยงาม และอีก
จำนวนไมนอยที่นึกไปถึงความไมสงบของปลายดามขวาน แตในอีกมุมหน่ึง หลายๆ 
คนอาจนึกถึง“เแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา” ซึ่งเปนกระบวนการพัฒนานโยบาย
สาธารณะแบบมีสวนรวมที่ผานการบมเพาะและขับเคลื่อนผานสมัชชาสุขภาพจังหวัด
สงขลา จนกลายเปนทุนทางสังคมที่จุดประกายการพัฒนานโยบายสาธารณะของผูคน
ในจังหวัดสงขลาอยางตอเนื่อง 
 วันที่ 7 มิถุนายน 2553 จึงเปนโอกาสสำคัญที่คณะกรรมการพัฒนาระบบและ
กลไกสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น โดย นพ.สุวิทย 
วิบุลผลประเสริฐ ประธานคณะกรรมการฯ นำทีมกวา 50 ชีวิตไปเรียนรูบทเรียน  
การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมของพี่นองชาวสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา  
ที่กำลังโตวัน โตคืน และผลิดอก ออกผล แสดงความงดงามใหสังคมไดรับรูและเรียนรู    
 เรื่องเลาฉบับนี้ จึงสะทอนบทเรียนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวม
ในแงมุมตางๆ ใหทุกทานไดรวมกันสราง รวมกันใช และรวมกันพัฒนากระบวนการ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ใหเปนเครื่องมือสำคัญใน
การคลี่คลายปญหาและพัฒนาสุขภาวะของทุกภาคสวนในสังคมไทย 

คำนำ

ดวยจิตคารวะ 
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
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 “เมื่อคืนผมนอนโรงแรมที่สงขลา ต่ืนมาว่ิงแถวชายหาดเห็นคนสงขลาลุกมา
ออกกำลงักายมากมาย รมิหาดสมหิลาผมยังเหน็ประตมิากรรมคนน่ังอ�านหนังสอืตรงนัน้
เขยีนว�า ความรู�สร�างคน คนสร�างชาต ิความรู�คอือำนาจ สร�างชาตติ�องสร�างคน หากมอง
สงขลาผ�านประติมากรรมชิ้นนี ้ ผมคิดว�าผู�นำท�องถิ่นต�องการสร�างเมืองสงขลาเป�นเมือง
แห�งการเรยีนรู� นบัว�าเป�นเจตจำนงอนัยิง่ใหญ� ” 
เวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลาสูการปฏิรูป
ประเทศไทย ณ หองประชุมศรีเกียรติพัฒน 
องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เม่ือ 7 
มิถุนายน 2553 ท่ีผานมาอาจนับวาเปดฉากดวย
เร่ืองเลางายๆ ของ “นพ.สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ” ประธานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น  
    วันที่อากาศเย็นสบายใตฟาโปรง เมืองแหงการเรียนรูไดตอนรับตัวแทนเครือขาย
สมัชชาสุขภาพสงขลาและผูบริหารระดับสูงจากคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)  
มาน่ังเรียนรูรวมกันดวยบรรยากาศแหงสุนทรียสนทนา  

    นายยุทธพงษ มุณีสิทธิ์ รองนายก อบจ.  
ฐานะเจาบานกลาวตอนรับโดยเลาถึงสมัชชา
สุขภาพจังหวัดสงขลาผานมุมมองของเขาเองวา
เปนขอเสนอเพ่ือสรางการมีสวนรวมทางนโยบาย
สาธารณะ ที่ฝายการเมืองเห็นดวย และยินดี
สนับสนุน 
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“ วาทกรรม พฤติกรรม และการพัฒนา” 

บทเรียนจากสมัชชาสุขภาพสงขลา  



6 เรื่องเลา ชาวสมัชชาสุขภาพ “วาทกรรม พฤติกรรม และการพัฒนา”  
บทเรียนจากสมัชชาสุขภาพสงขลา 

 “ผมอ�านและศึกษาเรื่องนี้ เพื่อนำไปสู�การจัดทำข�อบัญญัติงบประมาณ  
ผลักสู�การปฏิบัติอย�างแท�จริง” นายยุทธพงษฯ กลาว และวาสิ่งเหลานี้เกิดขึ้นได 
เพราะสงขลาเปนจังหวัดที่มีตนทุน ภาคประชาชนมีความเขมแข็งไมเปนรองใคร 
ในประเทศไทย  
 นอกจากปราชญชาวบานมีชื่อในสงขลา  
อันรูจักในระดับประเทศ วา 4 นักปราชญ   
ผูนำกลุมออมทรัพยสงขลา (ลัภย หนปูระดิษฐ, 
อมัพร ดวงปาน, ชบ ยอดแกว, เคลา แกวเพชร) 
ที่ทำงานภาคประชาชนมาตลอด ยังมีกลุม
เครือขายประชาชนอยูอีกมากมาย   
  
 “ผมถือว�าระบบสุขภาพ ภายใต�การขับเคลื่อนของนโยบายสาธารณะ การมี
ส�วนร�วม เป�นเจตนารมณ�หลักของรัฐธรรมนูญ และผมเชื่อมั่นว�าเป�นการดำเนินการ 
ที่ถูกต�อง อบจ.พร�อมสนับสนุน” เขากล�าวย้ำ  
  
 เปนคำพูดที่ไมไกลความจริงเพราะต้ังแตป 2549 อบจ. เปนหุนสวนใหญของ
พลังหนุนเสริมการทำงานภาคประชาชนจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะเครือขายสุขภาวะมา
อยางตอเนื่อง 
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ภาพมุมกวาง 
 บรรยากาศการพูดคยุในหองประชมุ คึกคกัขึน้เปนลำดบั นพ.สภุทัร ฮาสวุรรณกจิ 
ผูอำนวยการโรงพยาบาลจะนะ และชาคริต โภชะเรือง แกนนำและผูประสานงาน
สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ข้ึนกลาวแนะนำฐานยอยกิจกรรมการเรียนรู 5 ฐาน ของ
วันนั้นวาทุกคนจะไดสนทนาอยางใกลชิด เริ่มจากฐานเรียนรูภาพรวมสมัชชาสุขภาพ
จังหวัดสงขลา นพ.สุภัทรฯ และชาคริตฯ เปนตัวแทนนำเสนอ  
 นพ.สุภัทรฯ กลาววา หัวใจสำคัญมาจากแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา ซ่ึง อบจ. 
สงขลา และ สสส. เปนแหลงทุนหลักใหการสนับสนุนในชวง 2550-2552   
 สงขลามีทุนทางสังคมลงตัวหลากหลายกลุม การจัดตั้งกลุมสงขลาประชาคม
โดย นางพรรณิภา โสถิพันธ ตอมากาวมาเปนประชาคมสุขภาพ เคลื่อนตัวหลายเรื่อง 
การที่ สสส. มาต้ัง NODE 15 จังหวัดที่สงขลา การมีวิทยาลัยวันศุกรรวมตัวกันเพื่อ
เรียนรูอยางตลอดทุกสัปดาหโดยไมจำกัดผูเรียน ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ฯลฯ  
ทั้งหมดลวนเปนทุนเดิมของแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา 
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 แผนสุขภาพเปนกลไกเชื่อมประสาน ตอนแรกเปนการเชื่อมหา NODE องคกร 
กลุมตางๆ ทีส่นใจทำใหไดมา 14 ประเดน็ เครอืขายสำคัญ คือ อบจ. มี สสส. มารวมทุน  
สจรส. มอ. ชวยบริหารจัดการ สช. ยังเขามาอีกสวนรวมกับฐานสรางเสริมสุขภาพ
จังหวัดสงขลา 
 ป 2548 นายสมพร ใชบางยาง อดีตผูวาราชการจังหวัดสงขลา เปนบุคคล
สำคัญที่จุดประเด็นและสรางกลไกของแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา โดยต้ังกรรมการ
ระดับจังหวัดขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อทำงาน  
  
 ชาคริตฯ กลาวเสริมวา “จากการขานรับของผู�ว�าราชการจังหวัดขณะนั้นทำให�
แผนสุขภาพจังหวัดได�เป�นนโยบายหน่ึงในยุทธศาสตร�ของจังหวัดสงขลา ภารกิจของ
กรรมการชุดนั้น คือ คิดล�วงหน�าว�า 20 ป� สงขลาอยากเป�นอะไร อยากพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตัวเองอย�างไร ใช�เครื่องมือก็คือ แผนสุขภาพจังหวัดสงขลา” 
  
 กรรมการที่แตงตั้งโดยนายสมพร ใชบางยาง ผูวาราชการจังหวัดสงขลาขณะนั้น 
มีจุดเดนที่สำคัญที่สุด คือ นายลัภย หนูประดิษฐ ตัวแทนภาคประชาชนเปนประธาน
กรรมการ ซ่ึงเปลี่ยนมิติมุมมองใหมโดยสิ้นเชิง เพราะชาวบานธรรมดาสามารถเรียก
ประชุม จัดการงานสำเร็จหลายอยางโดยกาวพนการท่ีตองรอประธานเชิงระบบอยาง
เชนที่เคยดำเนินมา    
 อีกจังหวะกาวสำคัญของแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา คือ การเซ็น MOU เพ่ือใช
แผนสุขภาพเปนตัวเคลื่อนงานรวมกัน ระหวางผูวาราชการจังหวัด อบจ. มอ. และ
เครือขายภาคประชาชน ที่นำโดย นายอัมพร ดวงปาน มาเปนตัวแทน  
 ปรัชญาสำคญัของแผนสขุภาพ ระยะแรกวาดวยแนวคดิ สรางนำซอม กบัแนวคดิ
เรื่องสุขภาพองครวม 4 มิต ิ (กาย จิต สังคม จิตวิญญาณ) และแนวคิด INN ของ  
หมอประเวศ วะส ีทีต่องทำเปนเครอืขาย จึงนำมาสูการตัง้เครอืขาย 14 ประเด็น 
  
 “ประเด็นที่เคลื่อน คนสงขลามีทุนอยู�แล�ว เช�น เรื่องหลักประกันสุขภาพ   
ออมทรัพย� อสม. เด็กและเยาวชน ผู�ด�อยโอกาส ผู�พิการ แรงงาน ผู�สูงอายุ ผู�บริโภค 
อุบัติเหตุ สิ่งแวดล�อม วัฒนธรรมการบริหารจัดการเรื่องสื่อสาร เกษตรเพ่ือสุขภาพ”  
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นพ.สุภัทรฯ เลาวาเปด 14 ประเด็นเพื่อเคลื่อนตัว และใช 2 กระบวนเปนหลัก 
 1. นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ หวังวาแตละประเด็นจะผลักเชิงนโยบายใน
จังหวัด ซ่ึงมาพบวาเปนเร่ืองที่ยาก เพราะนโยบายจังหวัดไมเปนอิสระจากสวนกลาง 
ตอมาจึงกลายเปนการประสานความรวมมือมากกวาการผลักเชิงนโยบาย  
 2. สมัชชาสุขภาพ เปนกระบวนของการมาน่ังคุยกันเพื่อจะหาคำตอบท่ีดีที่สุด
สำหรับในหลายๆ เรื่อง  
 ชาคริตฯ เลาที่มาของ 14 ประเด็น 20 พ้ืนที่ วาเกิดมาจากการดูตนทุนสังคม
สงขลาวาอะไรเปนปญหาหลัก และมองกลไกในการขับเคล่ือนเรื่องนั้นไดอยางไร 
  
 “ถ�าเป�นเรือ่งสำคญัแต�ไม�มกีลไกจะยงัไม�ผลกัก�อน เพราะเห็นว�ากระบวนการเชงิ
นโยบายในพืน้ทีต่�องมแีกนหลกัทีเ่ป�นกลไกขับเคลือ่นในพืน้ท่ีขยบัก�อน ถ�ามนีโยบายลงไป
แต�ไม�มผีู�ปฏิบตั ิจะเป�นไปได�ยาก การวเิคราะห�ตรงนีเ้องนำไปสู�การกำหนดประเดน็” 
  
 ป 2549 ปแรกของแผนสุขภาพ มีการขับเคล่ือน 14 ประเด็น พบปญหาเชิง
รูปธรรม ปที่สองจึงหันมาใชฐานพื้นที่ตำบลเปนตัวตั้ง ได 14 ตำบล สามารถเสริม  
การทำงาน   
 การบูรณาการประเด็นจากปแรกลงสูตำบลใชองคกรปกครองสวนทองถิน่ (อปท.) 
เปนฐานทำหนาที่ประสานงบประมาณ และความรวมมือ เอากระบวนการระดับจังหวัด
ลงไปใช  
 ชาคริตฯ กลาววา ฐานแผนสุขภาพกาวเปนฐานสมัชชาจังหวัดเพราะเคลื่อน
อยางคูขนานกันมาตลอด ตั้งแตการเกิดของ สปรส. สสส. หรือองคกรตระกูล ส. 
ทั้งหมด 
  
 “นโยบายถูกกำหนดจากข�างบนหนุนเสริมพื้นที่ ขณะเดียวกันพื้นที่เองมีการ  
จัดกระบวนการของตัวเองเลยมาเจอกันตรงกลางโจทย�อยู�ที่ว�าจะจัดความสัมพันธ�การ
ทำงานร�วมกันได�อย�างไร สงขลาได�เลือกใช�แผนสุขภาพเป�นเครื่องมือในการบูรณาการ 
เครือข�ายประเด็นและพ้ืนที่ ใช�หลักการสามเหล่ียมเขยื้อนภูเขามาจับ สมัชชาสุขภาพ
เข�ามาเช่ือมโยง”   
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 โดยสรุปกลาวไดวาการเคลื่อนของงานสุขภาวะสงขลา มีลำดับเวลาคือ 
 ป 2549 ทำแผนสุขภาพ เกิดทำแผนเชิงประเด็น มีการทำ MOU ไดเครือขาย
ความรวมมือเปนรากฐานของการทำกระบวนสมัชชาสุขภาพ  
 ป 2550 ทำเครือขายเชิงพื้นที่  
 ป 2551 เช่ือมโยงตระกูล ส. ในพื้นที่ ไมวา สปสช. สกว.  สสจ.  
 ป 2552 ทดลองทำกระบวนการสมัชชาสุขภาพระดับตำบล  
 ชาคริตฯ เลาตอวา จากตำบลท่ีทำแผน มีศักยภาพความพรอมระดับหนึ่งจะ  
ยกระดับมาทำกระบวนการนโยบาย ใชฐานปญญา วาระรวม ท่ีทำมาตั้งแตแผนสุขภาพ 
ทำใหเห็นตนทุน เห็นปญหา เห็นแนวทาง เม่ือพรอมทำเรื่องทำนโยบายสาธารณะแลว
ลองทำสมัชชาสุขภาพดู   
  
 “บางพืน้ทีอ่ยากทำเรือ่งกองทนุเอาแนวคิดมลูนธิชิมุชนไปให�ทดลอง ขณะเดียวกนั  
บางพื้นที่อย�างชะแล� เราเห็นโอกาสตอนเคลื่อน พ.ร.บ. ว�าธรรมนูญแห�งชาติเป�ดโอกาส  
ก็ทดลองทำธรรมนูญสุขภาพชุมชนคู�ขนาน วิธีทำงานใช�แผนปูพื้นฐานก�อนแล�วยกระดับ 
ทั้งนี้อยู�กับความพร�อมของพื้นที่ว�าถนัดและสนใจประเด็นอะไร” 
  
 หลังเราทำแผนสุขภาพมา 3 ป ชาคริตฯ เลาวา “สร�างเครือข�ายได�พอสมควร 
แต�ป�ญหาที่พบการทำงานเชิงประเด็นมักทำให�คุยแต�เรื่องตัวเอง เกิดลักษณะของการ
แยกส�วน แยกพื้นที่ จึงนำมาสู�การพัฒนาเป�าหมายร�วมกันในนาม“สงขลาพอเพียง” ”  
  
 คำใหมนี้ นายเสรี สีหะไตร รองผูวาราชการจังหวัดสงขลา ผูมีสวนสำคัญตอ
แนวคดิสงขลาพอเพยีงเปนผูใหแนวคดิวา MOU นาจะเปลีย่นเปน สญัญาใจ กลาวโดยงาย
คือ การวางกลไกแบบไมตองรอใหจังหวัดแตงตั้ง  
 ปญหาที่ผานมาชวงหนึ่งหลังจากมีการเปลี่ยนผูวาราชการจังหวัด การแตงตั้ง
กรรมการแผนสุขภาพจังหวัดที่ไดเริ่มทำไวมีปญหา จังหวัดบอกวาเรื่องสุขภาพ   
ตองกลบัไปทีส่ำนกังานสาธารณสขุจงัหวดั (สสจ.) แต สสจ. บอกวาแผนสุขภาพไมใชงานของ 
สสจ. เพราะครอบคลุมหลายเรื่องท่ีไมใชภารกิจของ สสจ. ปญหาแบบน้ี นายเสรีฯ 
แนะนำวา ตองปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน ไมตองรอจังหวัดแตใชแนวคิดผีเสื้อขยับปก 
ตรงไหนพรอมก็ขยับกอน  
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 “แต�กับจังหวัดเราก็เข�าไปต�ออยู�นะครับ เพียงแต�จังหวะก�าวไม�ต�องรอจังหวัด 
เราเดินเลย” ชาคริตฯ วา ภายใตแนวคิดสงขลาพอเพียง นำทุกเครือขาย ทั้งประเด็น
และพื้นที่มาทำงานรวมกัน   
 ป 2553 เครือขายปกธงรวมผลักดันสงขลาพอเพียงโดยมีเปาหมายสำเร็จ   
5 ธันวาคม 2554 มีการทำเปนยุทธศาสตรรวมแตละประเด็นและพื้นที่ เนน 4 เร่ือง 
 o สรางคานิยมรวมท้ังระดับบุคคล เชน ปลูกทุกอยางท่ีกิน กินทุกอยาง  

ที่ปลูก ลดหนี้ เพ่ิมทุน หรือคานิยมระดับจังหวัด เชน สรางจิตสำนึก  
เรื่องความเปนพลเมือง  

 o สรางกระบวนการนโยบายแตละประเด็น แตละปจะมีกระบวนการนโยบาย 
ของตัวเอง   

 o การทำใหชุมชนเขมแข็งรวมกับองคกรอื่นที่ทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ปกธงไปที่หมูบาน ตำบล 

 o เร่ืองการศึกษา ซึ่งมูลนิธิชุมชนสงขลาไปเชื่อมโยงกับ 5 มหาวิทยาลัยเพื่อ
ตอยอดมาพัฒนาคน  

 นพ.สุภัทรฯ กลาวตบทายวา ทุกอยางไมไดวางไวแตตน แตเปนพัฒนาการไป 
ถึงอีก 1-2 ปขางหนา ทิศทางสงขลามี 2 ทิศหลัก ทิศแรก เปนการสรางองคกร   
เรียกวา มูลนิธิชุมชนสงขลา ใชเปนองคกรขับคลื่อนบูรณาการงานหลายภาคสวน   
ทั้งรัฐ เอกชน วชิาการ ประชาสังคม ซึง่ตอนนีม้ลูนธิจิดัตัง้เรยีบรอย มคีณุชติ สงากลุพงษ 
จากภาคเอกชนทีส่ามารถรวบรวมความรวมมือไดมาก และเปนความหวังท่ีจะขบัเคล่ือน
พัฒนาการตอไป  
 ทิศที่สอง คือ สงขลาพอเพียง เนื่องจากแผนสุขภาพไดเครือขายกวางขวาง
จำนวนมากแตกระจัดกระจาย เปนประเด็นมีความแยกสวน การหาส่ิงที่มาเช่ือมตอ
ระหวางประเด็นและพื้นที่ทิศทางนำมาสูสงขลาพอเพียง โดยใชกระบวนเรื่องแผน 
สมัชชาสุขภาพ นโยบายสาธารณะ การสรางโมเดลทองถิ่นเปนหลัก 
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กรณีสงเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน 
 
 ชัยวุฒิ เกิดชื่น แกนนำประเด็นเด็ก
และเยาวชน และยังเปนแกนนำประเด็นสื่อ 
แนะนำหลักสูตรบูรณาการแหลงเรียนรู ใน
จังหวัดสงขลาอันผลสืบเนื่องมาจากสมัชชา
สุขภาพในประเด็นเด็กและเยาวชน 
   
 “จากแผนสุขภาพ ป� 2550-2551 เราพบว�าป�ญหาเด็กมีมาก คำถามว�าหน�าท่ี
ใครต�องมาแก� ผมทำประเด็นเด็กและส่ือตั้งคำถามกลับว�า ป�ญหาแบบนี้ถามพ�อแม�
อย�างเดียวได�ไหม เรื่องนี้โทษกันไปมาระหว�างเด็กกับผู�ใหญ�มาตลอด น�าจะใช�เวที
สมัชชาสุขภาพเป�นเครื่องมือแก�ไข เลยใช�เวทีสมัชชาสุขภาพเริ่มต�น” 
  
 ชัยวุฒิฯ เลาวา“จากการเคลื่อนแบบสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาของหมอประเวศฯ 
เริ่มจากสถานการณ�ป�ญหาของเด็กในพื้นท่ีมาดูข�อมูลด�านเด็กว�าเกิดอะไรขึ้น  
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ถามหาความคิด ดงึทกุภาคส�วนเข�ามาตามแนวสามเหลีย่ม เน�นภาคีของเด็ก ไม�ว�าเดก็เอง 
ครู ผู�ปกครอง สำนักงานพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย�จังหวัด (พมจ.) มูลนิธ ิ 
เพื่อนหญิง สื่อ กลุ�มกิจกรรมเด็ก ฯลฯ” 
  
 “เราถามหาทุนดีๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ ว�ามีอะไรอยู�บ�างจึงมีการเล�าว�าท่ีโรงเรียนมี
กลุ�มเด็กดีๆ ทำอะไรอยู�บ�าง ประชาสังคมทำอะไรดีๆ ในเวที คุณครูบอกว�าอยากมี  
การพัฒนาหลักสูตรท�องถิ่นเพื่อพัฒนาเด็กสงขลา” 
  
 ปราณี ลอยแกว รอง ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลนครสงขลา 
ปยดา ธนนิมิต ครูผูสอน และวราพร สังสม ครูผูสอน ผูผลักดันโครงการดังกลาว มา
ชวยใหขอมูล 
 ปยดาฯ ครูผูสอนผูผลักดันเรื่องนี้เลาวา 
  
 “เข�าร�วมสมัชชาสุขภาพพบว�าเด็กสงขลารู�เรื่องอื่นมาก แต�รู�เรื่องบ�านเกิด  
ตัวเองน�อย ”  
  
 “ถามว�ารูปป��นนางเงือกที่สมิหลาอายุกี่ป�ก็ตอบไม�ได� ถามว�าเขาตังกวนมี
ตำนานอย�างไร เด็กเล�าไม�ได� เลยหันมาสร�างหลักสูตรแหล�งเรียนรู�เมืองสงขลาท่ี
สอดคล�องตาม พ.ร.บ. การศึกษาว�าเด็กต�องเรียนรู�เรื่องท�องถิ่น” 
  
 หลักสูตรแหลงเรียนรูของสงขลาเปลี่ยนมุมมองใหม เพราะออกแบบใหเรียนรู 
แบบเห็นจริงตามโปรแกรมท่ีวางไว เด็กที่จบจากโรงเรียนเทศบาล ซึ่งเปนโรงเรียนระดับ
ประถมสามารถจะรูจริงใน 12 แหลงเรียนรูของสงขลา  
 ครูวราพรฯ เหน็วา กวาจะมาเปนหลกัสตูรตองอาศัยทมีงานในโรงเรยีนจำนวนมาก 
แตสามารถมาบูรณาการเปนหลักสูตร แลวตอเปนกิจกรรมแหลงเรียนรูในจังหวัดสงขลา  
คาดวาจะเปนแบบใหจังหวัดอื่น  
  
 “สมัชชาสขุภาพเป�นการร�วมเคยีงบ�าเคยีงไหล� ซึง่จำเป�นมากต�องอาศยัความคดิ
จากคนอื่น สมัชชาสุขภาพเป�นวงเครื่องมือที่เอื้อให�การเกิดเป�นหลักใหญ�” ชัยวุฒิฯ   
กลาวตอ และวาสมัชชาสขุภาพเดก็และเยาวชนเนนเรือ่งกระบวนการนำไปสูการทำงานไดจรงิ  
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 กระบวนการเร่ิมจากสถานการณปญหาที่เกิดขึ้น จากนั้นจะถามหาความคิดวา 
ใครมีสวนรวมบาง อยางที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนไดมาดูทางออกวาเปนอยางไรก็โดย
เชิญทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการแกปญหาเด็กวาควรมีเครื่องมืออะไรมาชวย 
  
 “อย�างเรื่องนี้ ทุกคนก็นำเสนอว�าควรจะมีหลักสูตรและแหล�งเรียนรู�ขึ้นมาเราก็
ลงมือปฏิบัติเลย  และสามารถเช่ือมเอาทุกภาคส�วนเข�ามาร�วมกันทำได�ในเรื่อง  
ของเด็ก” 
  
 พอเวทสีรุปผลแลว ไดมกีารเชญิผูทีร่บันโยบายมาฟงไมวาจะเปนรองนายกเทศมนตรี 
พมจ. โรงเรียน รวมเสนอนโยบายที่เกี่ยวของกับครอบครัวและเด็ก ใหสงขลาเปนเมือง
แหงการเรียนรู ปรากฏวารองนายกเทศมนตรีขณะนั้นรับเรื่องนี้ไป และนายกเทศมนตรี
คนใหม ก็นำเอาสิ่งนี้สงตอไปเปนนโยบายเทศบาลตอไป   
  
 “งานนี้ที่ทำได�เร็วใน 8 เดือน เพราะผมได�เอาเวทีการเรียนรู�ขึ้นบนอากาศ   
เป�นสมัชชาออนแอร�หรือสมัชชาสุขภาพทางอากาศ ผ�านคลื่นวิทยุหลายคลื่น เช�น FM 
วิทยุ มอ. 88.0 และ 101.0 ใช�คลื่นวิทยุทำเวทีการกระจายเสียงทำให�ได�เรียนรู�ทั้งภายใน
และภายนอกที่โทรเข�ามาคุย มันเลยเป�นที่รับรู�เข�าถึงข�อมูลมากขึ้น” 
  
 ชัยวุฒิฯ เลาตอวา หลังจากทำโครงการนำรองกับโรงเรียนเทศบาล หลักสูตรน้ี
ไดกระจายไปในโรงเรียนเทศบาลทุกแหง และบางโรงเรียนในอำเภออื่น เชน อำเภอสทิง
พระที่ตองการเรียนรู โหนด นา เล จะเอาหลักสูตรแบบนี้ไปปรับใช  
  
 “สมัชชาสุขภาพเป�นเรื่องของการเอื้อให�เกิดอย�างเป�นระบบที่มั่นคงไม�ใช�
กิจกรรมทำแล�วจบ มันเป�นเรื่องนโยบาย การใช�สื่อ ทำให�คนเข�าถึงข�อมูลมาก ถ�าอยู�ใน
วงแคบจะเป�นแค�กิจกรรม อย�างหลักสูตรที่เล�าเป�นกรณีศึกษาเป�นแค�ส�วนหนึ่ง ส�วนที่
สองต�องเป�ดพื้นที่ทางความคิดให�เด็กด�วย ทั้งเรื่องกิจกรรม เรื่องจิตอาสา ฉะนั้นการใช�
สมัชชาสุขภาพต�องไปเป�ดพื้นที่ทางความรู�ให�มากทั่วสงขลาด�วย”  
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กรณีสุขภาวะผูพิการและผูดอยโอกาส 
 
 นางเนตรนภา คูพันธวี แกนนำ
ประเด็นผูพิการกลาววา การผลักดันการ
ทำงานโดยชมรมคนพิการจังหวัดสงขลา 
และสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดสงขลา 
พยายามตอบโจทยสมัชชาสุขภาพที่พึง
ประสงค ดังนี้  
 1. กลไกการจัดการแบบพหุภาคี  
 2. การจดักระบวนการอยางเปนระบบ  
 3. มีการทำงานฐานความรูผสมผสานดานจิตใจ  
 4. ทุกฝายเกี่ยวของรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางเคียงบาเคียงไหล 
 5. มีประเด็นชัดเจนและพัฒนาเปนนโยบายสาธารณะ  
 6.  มีการผลักดันไปสูการปฏิบตัิที่เปนรูปธรรมในหลายชองทาง  
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 นางเนตรนภาฯ เนนนำเสนอกลไกการจดัการแบบพหภุาคี และการมปีระเดน็ชดัเจน  
วาการทำงานแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาที่เริ่มจากป 2549 น้ัน มีการประชุมปรึกษา
หารือรวมคิดรวมทำระหวางภาคประชาชน ภาครัฐ และนักวิชาการ 
  
 ป 2552 จังหวัดสงขลาเปนจังหวัดนำรองในการทำแผนสงเสริมคุณภาพชีวิตคน
พิการ จังหวัดสงขลา (ป 2552 - 2554) จึงนำเอาแผนสุขภาพมาเปนตัวตั้งตนรวมกับ
แผนของระดับประเทศ “เรามีการสัมมนาร�วมกันระหว�างภาคประชาชน ภาครัฐ และ
นักวิชาการ จนได�แผนพัฒนาและส�งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสงขลา นำแผนนี้
ไปสู�ภาคปฏิบัติการ” 
  
 การทำงานระดับพื้นที่แบงเปน 3 ระดับ คือ จังหวัด อำเภอ และตำบล   
ทุกสวนเนนภาคี 3 ฝาย 
 ระดับจังหวัด อบจ. ใหงบประมาณ มีสภาคนพิการทุกประเภท นักวิชาการ   
มาทำงานรวมกัน  
 ระดับอำเภอเจาหนาที่ฝายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ของโรงพยาบาล
ชุมชน เปนแกนหลักรวมกับผูพิการ และตัวแทน 3 ภาคี  
 ระดับตำบลก็มีผูพิการ อบต. และสถานีอนามัย ตัวแทนแกนนำ ตัวแทนภาครัฐ
ในพื้นที่   
  
 “การทำงานเน�นเจาะพื้นที่เพื่อให�เห็นการทำงานเด�นชัดมากขึ้นว�า ทำได�จริง 
เกิดประโยชน�ทุกฝ�าย ทำงานร�วมกับฝ�ายการเมืองท�องถิ่นแบบเคียงบ�าเคียงไหล�   
มีผู�พิการมาร�วมกับหน�วยงานอื่นๆ ผลักดันไปสู�การทำงานท่ีเป�นรูปธรรมใหม�ๆ เช�น 
ชมรมคนพิการระดับตำบล รูปธรรมเกิดท่ีตำบลท�าข�าม ตำบลปริก และตำบลท�าโพธิ์” 
  
 หลังจากมีแผนยุทธศาสตรและโครงการแลว คณะทำงานประเด็นจะปฏิบัติตาม
โครงการที่วางเอาไว มีคณะทำงานกลางของแผนสุขภาพ จังหวัดสงขลา ชวยจัดการ
เรื่องงบประมาณ การประสานงาน การติดตามประเมินผล แลกเปล่ียนประสบการณ 
ความรูตางๆ ระหวางภาคเีครอืขาย เช่ือมโยงการทำงานของภาคีผูพกิารกบัประเด็นอ่ืน 
และผูชี้แนะกระบวนการในการทำงาน 
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 นอกจากมีแผน มียุทธศาสตร การจัดการอยางเปนระบบแลว เนตรนภาฯ   
กลาววา เปนการทำงานดวยกนัระหวางนกัวชิาการและผูพกิาร ดวยใจ เคียงบาเคยีงไหล 
ใชปญญา มุงหนาไปดวยกัน   
  
 “นักวิชาการเองและแกนนำผู�พิการต�องมีความรู�อยู�ในตัว รู�พวกเรากันเองว�า
ทำงานอะไร เพราะไม�ได�เริ่มมาจากศูนย� เรามีชมรมคนพิการที่แยกตัวกันทำงานอยู�แล�ว 
แต�ไม�เคยทำงานร�วมกัน” 
  
 นอกจากรูกันในจังหวัด ตองรูระดับพื้นที่และประเทศวามีอะไรอยูที่ไหน อยางไร 
การสืบคนความรูใหมอยางสม่ำเสมอ ผานการแลกเปล่ียนเรียนรู ในคณะทำงานแผน
สุขภาพจึงมีความสำคัญดวย   
 ตัวแทนผูพิการคนหนึ่งกลาววา คนพิการจำนวนมากยังไมเขาถึงขอมูลขาวสาร 
โดยเฉพาะคนที่อยูชายขอบจริงๆ ขณะที่ อปท. บางแหง มองคนพิการอยูลางสุด และ
คิดแกปญหาแบบใหอยางเดียวไมไดมองเรื่องอาชีพ ซ่ึงคนพิการมองเรื่องนี้เปนประเด็น
รองดวยซ้ำ 
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กรณีเทศบาลตำบลปริก 
 
 เทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา    
ใชสมัชชาสุขภาพตำบลผลักดันศูนยบริการ
สุขภาพแบบครบวงจร “คลินิกชุมชนอบอุน” 
โดยทุกภาคสวนรวมมือรวมใจจัดบริการดานการ
รักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพใหกับเด็กและ
เยาวชน ผูพิการ ผูสูงอายุ และวัยผูใหญ แก
ปญหา “รอหมอนาน บริการไมดี หมอตรวจหนึ่งนาทีก็เสร็จ”  
 น.ส.รุจิยา สุขมี  ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาล 
ตำบลปริก นำเสนอเรื่องนี้วา ปญหาประชาชนที่ปริกเบ่ือโรงพยาบาลของรัฐในพื้นท่ี   
จึงอยากใหเทศบาลปริกทำบริการคลินิกชุมชนอบอุนขึ้นมาแทน 
 หลังจัดเวทีสมัชชาสุขภาพเรื่องนี้ จึงเริ่มดำเนินการผลักดันใหเปนจริง นาจะเริ่ม
เปดตัวใหบริการไดเร็วๆ นี้   
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 รุจิยาฯ เลาถึงการเกิดขึ้นของสมัชชาสุขภาพเทศบาลตำบลปริกวา “เกิดการ
รวมกลุ�มขึ้นมาก�อนเพื่อหาความต�องการของชุมชน มองป�ญหาท่ีเกี่ยวกับตำบลสุขภาวะ  
เอาป�ญหาแต�ละหัวข�อขึ้นมาแล�ว จนสรุปว�าสิ่งท่ีชุมชนเสนอเรื่องเด�นที่สุดให�แก�ป�ญหาก็
คือ ให�มีคลินิกชุมชนอบอุ�น การมานั่งพูดคุยกันทำให�รู�ป�ญหา รู�ว�าป�ญหามากหรือน�อย 
อย�างไร”  
  
 ชุมชนปริกมีฐานเดิมการรวมตัวอยูแลว มีนายกเทศบาลเปดกวางทุกเรื่อง มีการ
ประชุมทุกเดือน ใครมีปญหาอะไรมาพูดคุยกันเปนสมัชชาสุขภาพโดยธรรมชาติ ขณะที่
ชาวบานกระตือรือรนที่จะเขารวมไมใชไปตามลักษณะของการสั่งหรืองานประจำ 
 หลังสมัชชาสุขภาพเสนอเรื่องนี้ขึ้นมา เทศบาลตำบลปริกไดนำเขาแผนเทศบาล 
ใหกองวิชาการเปนผูรับผิดชอบผลักดันใหเกิดคลินิกชุมชนอบอุน แนวรวมมีเทศบาล 
ชุมชน (อสม. แกนนำ ชุมชน แกนนำกลุมตางๆ) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ (สปสช. ) และ สจรส. มอ. 
 รุจิยาฯ มองวา ลักษณะของคนกระตือรือรนไมไดเกิดขึ้นเอง แตสรางขึ้นไดจาก
การทำงานอยางตอเนือ่ง จรงิจงั เปนเวลานาน อกีสวนสำคญัคือการตดิตามผลของการคยุ 
ทำใหสิ่งที่คุยไมหายไป  
 นายภาคภูมิ โภชนนุกูล รักษาการผูอำนวยการกองการศึกษา ยังไดนำเสนอ  
การขบัเคลือ่นสมัชชาสขุภาพของเทศบาลตำบลปริกอกีเรือ่งหนึง่เกีย่วกบัศนูยพทิกัษสทิธ ิ 
ผูบริโภค 
  
 “เกิดจุดประกายมาจากเวทีเสวนาระหว�างเจ�าหน�าท่ีรัฐ ประชาชน และองค�กร
พัฒนาเอกชน ภายใต�แนวคิด ตำบลสุขภาวะ” 
  
 คลินิกชุมชนอบอุน และศูนยพิทักษสิทธิฯ ในกาวยางแรกทำคูกัน 
 เวทีสมัชชาสุขภาพ หรือเสวนาท่ีปริกเปนกลไกของคนที่อยากคิด อยากทำ 
อยากเสนอมาพบกัน  
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 การสรางนโยบายสาธารณะดานคุมครองผูบริโภคโดยศูนยพิทักษสิทธิผูบริโภค
เทศบาลตำบลปริก เปนกรณีศึกษาหนึ่งของการนำกระบวนการสมัชชาสุขภาพมา
ประยุกตใชระดับพื้นที่ โดยวางสมัชชาสุขภาพใหเปนเครื่องมือในการขับเคล่ือน และ
จัดการบริหารชุมชน  
  
 “เรานัดคุยกันโดยตอนแรกไม�ได�เรียกว�าสมัชชาสุขภาพ เพราะยังไม�ชัดเจน  
สักเท�าไรว�าสมัชชาสุขภาพคืออะไร แต�เรียกว�าการประชุมเพื่อพูดคุยในเรื่องที่ตัวเอง  
ถูกเอาเปรียบ พอคุยเสร็จกำหนดประเด็นป�ญหาว�าด�วยสินค�า ของกิน ของใช� หรือการ
ให�บริการแล�วมีการ ตั้งคำถามว�าเอ�ะ จะให�จบแค�การพูดคุยหรือจะขับช�วยกันดูแล  
เรื่องนี้ต�ออย�างไร” 
  
 จากเหตุดังกลาวเทศบาลตำบลปริกเลยปวารณาตัวเปนคนกลาง รับหนาท่ีเปน
แมบานจัดหาสถานที่ และบันทึกการประชุมรวบรวมประเด็นปญหา เปนท่ีมาของ  
ศูนยพิทักษสิทธิผูบริโภค กอนจะมาจับมือกับ สจรส. มอ. เทศบาลปริกเซ็น MOU   
กับทาง สจรส. และภาคีองคการปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่จะเคลื่อนเรื่องนี้ดวยกัน  
คือ อบต.ควนรู และ อบต.ทาขาม ในป 2551 ถัดมาอีกปศูนยพิทักษสิทธิผูบริโภค
เทศบาลปริกเริ่มมีความเปนรูปเปนรางมากขึ้น 
 กระบวนการสมัชชาสุขภาพโดยการขยับดวยแนวคิดการคุมครองผูบริโภค 
เขมแข็งนั้น อาศัยฐานการจัดการความรูเปนตัวเชื่อมโยง มีภาคประชาสังคมเปนฐาน 
กลไกทางการเมืองเปนเพียงตัวเรงที่จะทำใหงานกาวหนาไปไดภายใตแนวคิดวาผูบริโภค
ตองยืนอยูบนฐานความเปนธรรม ความปลอดภัย ความเสมอภาค และการเขาถึงไดที่
ไมยากนักของผูบริโภค 
 ภาคภูมิฯ กลาวถึงสมัชชาสุขภาพที่ปริกวา ถูกใชอยางเครื่องมือ กลไก  
การทำงานศูนยพิทักษสิทธิ แบงยุทธศาสตรการทำงานออกเปน 4 ดาน 
 o พัฒนาศักยภาพเครือขาย 
 o เฝาระวังผลิตภัณฑ 
 o ประสานงาน 
 o ผลิตสื่อสาธารณะ 
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 “มองภาพรวมเป�นทั้งการเพิ่มศักยภาพของผู�บริโภคจากป�จเจกมาเป�นกลุ�ม 
หรือเครือข�ายผู�บริโภค การประสานงานเขาจะต�องรู�และเข�าใจ รวมท้ังการเขาจะต�องรู�
แหล�งประสานงาน ส่ิงที่เกิดขึ้นอย�าเก็บงำเอาไว�เพียงคนเดียว ต�องทำให�ออกมาในรูป
สือ่สาธารณะทีท่กุคนสามารถเข�าถงึความเจบ็ปวด ถ�าหากว�าคนใดคนหน่ึงถกูเอาเปรยีบได� 
ก็จะเป�นแนวทางที่จะช�วยการลดโอกาสที่จะถูกกันถ�วนหน�าได� โดนปุ�บโวยวาย   
โดนปุ�บให�บอกต�อ” ทั้ง 4 ยุทธศาสตร แตกออกมาเปนกิจกรรม 
  
 ความเชื่อมโยงกับแนวคิดผูบริโภคกับสมัชชาสุขภาพอยูที่วา ทุกคนที่ประสบ
ความเดือดรอนมาคุยกัน เพ่ือหาขอยุติและแนวทางแกไข แมเขาจะไมเขาใจสมัชชา
สุขภาพในชวงแรก แตเขาจะรูไดวาการพูดคุย การมารวมกันคิด รวมกันทำนั้นจะ  
แกปญหาใหเขาได 
  
 “ถึงตอนนั้นเราจะต�องรีบทำความเข�าใจว�า นี่แหละคือประโยชน�ของสมัชชา
สุขภาพ นี่คือที่จะเป�นจุดที่พึ่งได�ของสมัชชาสุขภาพ” 
  
 กิจกรรมภายใตเวทีสมัชชาสุขภาพวามีการเยี่ยมชมตลาดอยางนอยเดือนละครั้ง 
เพื่อสุมเก็บตัวอยางสินคา จัดอบรม เพ่ือติดอาวุธทางปญญาใหกับเครือขาย เผยแพร
ผานสื่อโดยการทำบทวิทยุ  
 การทำนิทรรศการโชวหวย การจัดแสดงสินคาและผลิตภัณฑที่เขามาจำหนาย
ในพื้นที่แตไมมีคุณภาพ ไมวาจะเปนสาหรายเทียม ที่ไดจากเครือขายตาสับปะรด หรือ
สินคาลดราคาในหางใหญๆ ท่ีพอคาแมคาในพ้ืนที่ไดมาซื้อไปขายตอ อยางน้ำมันพืชที่
มีตะกอนในขวดน้ำมัน 
 เทศบาลตำบลปริกไดพัฒนางานคุมครองผูบริโภค ผานกระบวนการของสมัชชา
สุขภาพที่เรียกวา “สมัชชาผูบริโภคฉลาดซ้ือ” (Smart consumer Assembly) มีกาว
ยางและขั้นตอนดังนี้ 
 1. มีกลไกที่ใชพลังจากการมีสวนรวมแบบพหุภาค ี ในกระบวนการจัดสมัชชา  
ผูบริโภคฉลาดซื้อ เทศบาลตำบลปริก ซึ่งอาจจะจัดกลุมภาคีเปน 3 ภาคสวนสำคัญ คือ 
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 o  ภาคประชาชนและชมุชน มปีระชาชนท่ัวไปในฐานะผูบรโิภคและผูประกอบ
การรานคาในพืน้ท่ี นกัเรยีนในฐานะผูบรโิภครุนเยาวจากชมุชนของเทศบาล
ตำบลปริกมาเขารวมกระบวนการสมชัชาอยางหลากหลาย จำนวน 100 กวา
คน ใชกจิกรรมเลก็ๆ ระดับบคุคล ท่ีพฒันาสูการสามารถชวยเหลอืคนอืน่  
ไดดวย  

 o ภาครัฐ มีภาคการเมืองระดับทองถิ่น คือ สมาชิกเทศบาลและกำนัน 
ผูใหญบาน อันเปนผูนำชุมชนเขารวมในการจัดสมัชชา  

 o ภาควิชาการวิชาชีพ  มีนักวิชาการจากสถาบันการจัดการะบบสุขภาพภาค
ใต ม.สงขลานครินทร (สจรส. มอ.)  โตะอิหมาม ผูนำทางศาสนาในพ้ืนที่
เขารวม เขามาตอ แตง เติม ในความคิด  

 กลวิธีที่ใชการเชื่อมประสานผูคนในภาคสวนตางๆ ใหมามีสวนรวมในสมัชชา  
ผูบริโภคฉลาดซื้อจะใชแบบผสมผสานกัน คือ แบบไมเปนทางการ เชน การเดินทางไป
บอกกลาว การลงพ้ืนที่ไปพบปะกอนการจัดสมัชชาจริงของคณะทำงานจัดสมัชชา  
ผูบริโภคของเทศบาลตำบลปริก มีการใหโจทยในเรื่องการจัดระดมความคิดเห็น   
สวนรูปแบบอยางเปนทางการ ทางเทศบาลตำบลปริกยังไดแตงตั้งคณะทำงานดานการ
จัดสมัชชาผูบริโภคฉลาดซื้อ มีกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมเทศบาลเปนตัวหลักใน
การขับเคลื่อน มีนักวิชาการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใตเปนภาคียุทธศาสตร 
      2. เนนกระบวนการแบบมีสวนรวมและตัดสินใจดวยความสมานฉันท สมัชชา  
ผูบริโภคฉลาดซื้อ เทศบาลตำบลปริก เนนใหทุกคนรวมระดมความคิดเห็นเรื่องปญหา  
ผูบริโภคที่ประชาชนในพื้นที่ไดพบเจอจากประสบการณจริง โดยแบงเปน 3 ประเภท 
คือ ปญหาผูบริโภคจากการกิน ปญหาผูบริโภคจากการใชสินคา และปญหาจากการใช
บริการ พรอมกันนี้มีการแลกเปลี่ยนความรูจากการสำรวจสถานการณปญหาผูบริโภค
และรวบรวมสถติเิรือ่งรองเรยีนจากหนวยงานในระดบัพืน้ท่ีของจงัหวดัสงขลา ซึง่ดำเนนิงาน
โดยนักวิชาการของ สจรส. มอ. รวมกันวิเคราะหสาเหตุและเสนอแนวทางแกไขปญหา 
รวมตัดสินใจเลือกแนวทางการแกไขปญหาดวยการนำเสนอเปนนโยบายสาธารณะท่ีมี
ความเหมาะสมของพ้ืนที่ตอไป 
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 3. การกอเกิดนโยบายสาธารณะดานการคุมครองผูบริโภค กลวิธีที่นำมาใชคือ 
การลงนามในแบบบันทึกความรวมมือ (MOU) ดานการพัฒนาระบบคุมครองผูบริโภค
ในเทศบาลตำบลปริก ซึ่งเปนการทำรวมกันของปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสงขลา   
รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ นายกเทศบาลตำบลปริก นายกองคการบริหารสวน
ตำบลทาขามและควนรู โดยเนื้อหาคือ การมีคณะทำงานดานการพัฒนาระบบคุมครอง
ผูบริโภคจงัหวดัสงขลาเปนกลไกสำคัญในการขบัเคลือ่นงาน ขอบเขตงานประกอบดวย 
 o  การจัดตั้งศูนยพิทักษสิทธิผูบริโภคประจำองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือ

ทำหนาที่เปนกลไกในการรับเรื่องรองเรียน เจรจาไกลเกลี่ย และแกไข
ปญหาผูบริโภคในระดับพื้นที่ 

 o  การเสริมสรางศักยภาพผูบริโภคทั้งในดานความรูในการบริโภค การพิทักษ
สิทธิอันชอบธรรม เชน การจัดสมัชชาสุขภาพ การจัดประชุม การอบรม 
การเสวนา ตลอดจนการสรางปฏิบัติการเพื่อการเรียนรูในระดับพื้นที่ 

 o  การสรางและขยายเครือขายผูบริโภคในระดับพื้นท่ี เชน การสราง
เครือขายอาสาสมัครคุมครองผูบริโภคพัฒนาใหเกิดสภาผูบริโภค 

 o  การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารดานการคุมครองผูบริโภคในระดับพื้นที่ 
การประชาสัมพันธผานระบบการสื่อสารสาธารณะของพื้นที่ 

 กลวิธีการทำงานจะมีทั้งท่ีเปนทางการ และไมทางการ รูปแบบทางการคือ   
การจัดสมัชชาสุขภาพอยางไมเปนทางการ เปนการพูดคุยผานภาคี มีการจัดเวทีที่ทาง
เทศบาลและกรรมการชุมชนรวมกันพูดคุยทุกเดือน กระจายตัวสลับสับเปลี่ยนใน   
7 ชุมชนโดยคนที่เฝาระวังใน 7 ชุมชน เปน อสม. เพราะคนเหลานี้ถูกปรับฐาน  
ความคิดไวพรอมที่จะทำงานนี้ตอไดงาย 
   การทำงานใชสื่อ และสมัชชาสุขภาพเปนเครื่องมือ รายการวิทยุ แบบสมัชชา
สุขภาพทางอากาศ นับเปนเครื่องมืออยางหนึ่ง  มีการพูดประเด็นผูบริโภคอยูเสมอ  
 การแกปญหาแบบผูบริโภคถือเปนสมัชชาสุขภาพอยางหนึ่ง เพราะสวนมากนำ
ไปสูในการไกลเกลี่ย สำหรับรูปธรรมของนโยบายสาธารณะดานคุมครองผูบริโภคสูการ
ปฏิบตัิ 
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      1. การจัดตั้งศูนยพิทักษสิทธิผูบริโภคเทศบาลตำบลปริก มีคณะอนุกรรมการ
คุมครองผูบริโภคในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนองคกรที่ทำหนาท่ีกำกับทิศทาง  
การทำงานเนนการมีสวนรวมของประชาชน โดยเปนคณะทำงานศูนยฯ รวมกับเทศบาล
ตำบลปริก พรอมจัดทำแผนปฏิบัติการดานคุมครองผูบริโภคผลักดันและบรรจุเขาสู
งบประมาณของกองทุนสุขภาพระดับตำบล พัฒนาสูรูปแบบองคการอิสระเพื่อ  
การคุมครองผูบริโภคตอไป 
      2. การพัฒนาศักยภาพผูบริโภค โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการรวมกับ  
นักวิชาการในพื้นที่ และฝกทักษะที่จำเปน เชน การจัดโครงการตาสับปะรด การอบรม
คณะกรรมการศูนยฯ การจัดโครงการเฝาระวังเรื่อง ลวดดัดฟนแฟรชั่น เปนตน 
     3. การพัฒนาและการสรางเครือขายผูบริโภค โดยการจัดตั้งชมรมคุมครอง  
ผูบริโภคสะเดา การจัดสมัชชาผูบริโภคฉลาดซื้อ ป 2 ตอน โชวของหวย เปนตน 
 4. การประชาสัมพันธผานระบบส่ือสารสาธารณะของพ้ืนที่ เชน รายการ  
ผูบริโภคของวิทยุชุมชน ตนปริกเรดิโอ เปนตน           
 ผลจากการเคล่ือนไหวของศูนยเกิดรูปธรรมโดยเห็นไดจากกรณีที่เดิมคนในพื้นท่ี
เจอปญหาผูบริโภคจะอายไมกลาบอกใคร วันนี้ เปลี่ยนไปเปนเริ่มตั้งขอสงสัย   
ตรวจสอบสินคาหลายรายการสามารถสกัดสินคามีปญหาไมใหเขาพื้นที่  
 โดยสรุปกระบวนการสมัชชาผูบริโภคที่ปริกจึงเปนกระบวนการท่ีมีสวนผลักดัน
ใหเกิดนโยบายสาธารณะดานการคุมครองผูบริโภคของระดับพื้นที่ สงเสริมการมี
สวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ เพ่ือการเขาถึง ความเสมอภาค ความปลอดภัยและ 
ความเปนธรรมเกิดขึ้นกับผูบริโภค 
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กรณีธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล 
 
 นายเมธา บุณยประวิตร ผูอำนวยการ
สำนักธรรมนูญสุขภาพ ตำบลชะแล อำเภอ
สิงหนคร  เลาวาตำบลชะแลมีการพัฒนา
ระบบสขุภาพของชาวบานตัง้แตป 2548 ขณะน้ัน 
นายขุนทอง บุณยประวิตร เปนนายก อบต. 
มีการพูดคุยอยูตลอดกับกลุมชาวบาน 
 อดีตนายกขุนทองฯ ผูซึ่งลวงลับ ไดเห็นสภาพปญหาสุขภาพวาเปนเรื่องใหญ  
จากการศึกษาขอมูลดู ระหวางทางปรึกษากับสถานีอนามยั  
 การเก็บขอมูลและประสบดวยตนเอง จากความเปนเครือญาติทำใหนายขุนทอง 
หันมาสนใจปญหาสุขภาพ  และเขาสูการรวมแผนสุขภาพจังหวัดพรอมรวมทำกิจกรรม 
 การทำแผนสุขภาพทำใหเห็นภาพกระบวนการทำงานในระดับนโยบาย  
จึงนำกระบวนการมาปรับใชในตำบลโดยมีการตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง ประกาศโดย 
อบต.ใหเปนคณะกรรมการแผนสุขภาพ มีการบรรจุแผนสุขภาพตางๆ เขาเปนแผน
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ประจำปของ อบต. มีการจัดสรรงบประมาณ และเขาสูกองทุน สปสช. ระดับชาติ 
บูรณาการเพ่ือใหกลุมองคกรตางๆ ไดนำไปใชในการพัฒนากลุมของตัวเอง ระหวาง
ทางก็มีการสงเสริมใหมีการจัดตั้งกลุม องคกรตางๆ ในพ้ืนที่ และจากขอจำกัดของ 
อบต. ตรงที่วา การจะไปทำงานกับทุกกลุมเปนเรื่องคอนขางลำบาก ระหวางทางจึงได
มีการเขารวมกับแผนสุขภาพ และ สจรส. มอ. 
 โชคดีวาชะแลเปนตำบลเล็กๆ มีประชากร 2,700 คนจาก 5 หมูบาน การขยับ
เชิงนโยบายทำไดงาย เมื่อคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติมีการรางธรรมนูญสุขภาพ  
แหงชาติ เห็นวานาจะเปนชองทางที่จะทำไดงายจึงทดลองทำดู โดยจัดตั้งกรรมการ   
4 คณะ 
 o คณะกรรมการยกรางธรรมนูญ 
 o คณะกรรมการรับฟงความคิดเห็น 
 o คณะกรรมการส่ือและประชาสัมพันธ 
 o คณะกรรมการประเมินและติดตาม  
 คณะกรรมการ 31 คนน้ัน มีคละกันทั้งหัวหนาอนามัย ผอ.โรงเรียน กลุมองคกร
ชุมชน สมาชิก อบต. ผูบริหารทองถิ่น การทำงานแยกกันไปทำ จนไดธรรมนูญสุขภาพ
ตำบลชะแล ฉบับที่ 1 และประกาศใชเมื่อ 3 พฤษภาคม 2552  
 กระบวนการกอนมาเปนธรรมนูญสุขภาพใชภาคีจากภายนอก อยางเชน 
วิทยาลัยพยาบาลสงขลา คณะแพทยศาสตร  มอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
 หลังประกาศใช ชะแลวางเวนจากรัฐบาลทองถิ่น 8 เดือน เนื่องจากยกฐานะ
จาก อบต. เปนเทศบาล แตยังมีกิจกรรมขับเคล่ือนผานธรรมนูญสุขภาพอยู เปนผล
จากการที่บรรจุลงในแผน ขอบัญญัติงบประมาณประจำปของ อบต. /เทศบาล และ
กำลังจะเขาสูกระบวนการจัดทำแผนของป 2554  
 เมธาฯ กลาววา ชะแลยังไดพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมเปนกระบวนการสมัชชา
สุขภาพ อยางสภาวัฒนธรรมที่เขมแข็ง ภูมิปญญาทองถิ่นท่ีมีอยูพยายามใชใหเปน
ประโยชน  
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 ชะแลพัฒนาสุขภาวะโดยใชคำวา สรางบริการระบบสุขภาพที่มีความนาเชื่อถือ
และมีความประทับใจ ซึ่งเปนคำท่ีใหญที่ทำใหคนประทับใจซึ่งกันและกัน และเกิด  
สุขภาวะขึ้นมาได  
 นายณพงศ แสงรวี แกนนำธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแลเลาวา เคยต้ังคำถามวา
ถาทองถิ่นไมสนับสนุนใหเปนไปตามแนวทางธรรมนูญสุขภาพจะทำอยางไร ซึ่งเขามอง
วาทองถิ่นเกิดขึ้นไดเพราะประชาชนเลือก ถาประกาศนโยบายไมเปนประโยชน 
ประชาชนก็ไมเลือกเขาเอง จึงไมนาหวง  
 ในฐานะตัวแทนภาคประชาชน เขาเลาวามีเครือขายทุกองคกรเชื่อมโยงกันหมด 
แตเราตองทำใจวาคนที่ลงมาทำอยางเขาที่ไมหวังอะไรเลย  
  
 “อย�างผม คนถามว�าทำไปทำไม อะไรคือสิ่งที่ได� ผมว�าสิ่งที่ได�คือสบายใจ 
ความสุข ทุกคนต�องการส่ิงนี้ แต�เม่ือไรจะเดินให�ถึง อย�างผม อายุ 68 ผมเดินถึงพอ
สมควรแล�ว เพราะเงินไม�ใช�ตัววัด ทรัพย�สมบัติไม�ใช�ตัวบอก ทำอย�างไรถ�ายทอดเร่ืองนี้
ไปให�ประชาชน ส่ิงที่ทำถือว�าจับต�องเป�นรูปธรรม ซึ่งหลายคนเห็นแล�ว แต�บางคนอาจ
ตั้งคำถามว�า ไม�รู�ของจริงหรือเปล�าสำหรับผมยืนยันว�าพูดแต�เรื่องจริง” 
  
 ณพงศฯ กลาววา ธรรมนูญสุขภาพจะนำทางไปสูความสำเร็จ แมหลายเรื่อง
กำลังดำเนินการ และหลายเรื่องทำไมได ธรรมนูญสุขภาพชะแล 5 ป เปล่ียนแปลงได 
ก็จะทำสมัชชาสุขภาพวาขอไหนตัดออก หรือเพิ่มเติมอยางไรอีกครั้ง  
  
 “เรามีหลักการอย�างนั้น ดูเป�นกฏหมายแต�ไม�ใช�เป�นประชาสังคมท่ีชาวบ�านลง
ความเหน็ว�าจะเอาอย�างไร เป�นสญัญาใจ คือ เป�ดใจ เม่ือคนเป�ดใจแล�วทำอะไรกไ็ด� ครบั 
นี่เป�นสิ่งสำคัญ คิดว�าตอนนี้ไปได�สักครึ่งหนึ่ง แต�ไม�ได�หวังว�าประชาชน 2,700 คน   
เข�าใจหมด ถงึทำอย�างไรกม็คีนไม�ชอบเราอยู� แต�ทำให�คนชอบครึง่หน่ึงกด็แีล�วครบั ถ�าได� 
60% กช็นะ เราตัง้เป�าหมายว�าจะรบชนะ เราต�องเข�มแขง็ เกาะกลุ�มในทุกภาคส�วน” 
  
 นายสชุาต ิไชยกจิ ผอ.โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพระดบัตำบลเลาวา ตำบลชะแล
มีภาคีสุขภาพหลายกลุม ผูนำตองมีความเปนตัวอยาง มีทิศทาง  
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 “ระบบสุขภาพยังขาดการรับรู�หรือให�ข�อมูลที่แท�จริง หรือภาวะที่เป�นป�ญหา
ของภาคชุมชนจริง ถ�าไม�ทราบข�อมูลชาวบ�านก็จะอยู�แบบเคว�งคว�างอยู�ไปวันๆ” 
  
 เม่ือชาวชะแลทำกิจกรรมในชุมชน กิจกรรมในเชิงรุกดานตางๆ ทุกหนวยงาน 
มีสวนรวมสรางกระแสสุขภาพ  
  
 “ไม�ใช�ว�ารัฐต�องคิด อนามัยต�องทำ เทศบาลก็ต�องทำอยู�อย�างเดียว อาจจะมี
ทิศทางสอดคล�องกันก็ได� แต�ต�องมีองค�กรหนึ่งท่ีขับเคลื่อนอิสระ เราคิดกันแบบนั้น 
ประจวบกับได�รับงบประมาณเป�นพื้นที่ทดลองพอดี ก็เป�นการเกิดเคร่ืองมือคือ ธรรมนูญ
สุขภาพระดับพื้นที่ ตำบลชะแล�”  
  
 ธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแลไดถูกนำมาใชใหเกิดประโยชนมากท่ีสุดอยางเชน 
การยกฐานะสถานีอนามัยเปนโรงพยาบาล ชะแลไดรับเลือกก็เพราะการมีธรรมนูญ 
 สุชาติฯ คิดวาใน 1-2 ป ถามีการเกาะกลุมสามารถขับเคล่ือนไปตามธรรมนูญ
สุขภาพ คำวาสุขภาวะจะใกลเขามาอีกระดับหนึ่ง ชาวบานจะรูวาอะไรควรแกดวย  
ตวัเอง เกดิจติสำนกึระดบักลุมชาวบาน ตำบล หรอื ภาพรวมของจิตสาธารณะอีกทีหน่ึง 
 นาดีใจวา แมนายกขุนทองฯ ไมอยูแลว แตยังมีการสานตอธรรมนูญสุขภาพ  
ชะแล  สิ่งนี้ยังมีลมหายใจคูชุมชนสืบไป 
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บทเรียนจากคำถาม 
 
 นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการ คสช. ตั้งคำถามแรกๆ ตอสมัชชาสุขภาพ
สงขลาวาถาไมมีสมัชชาตามแนวคิดตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ ลักษณะการเคล่ือน
งานเชิงสุขภาพของสงขลามันเกิดอยูแลวหรือไมโดยไมตองมีคำวาสมัชชา ?  
 อีกประเด็นหนึ่งสมัชชาสุขภาพท่ีเปนนโยบายสาธารณะเพื่อการมีสวนรวม เพ่ือ
การมีสุขภาวะ มีแนวคิดเอาไปใชกับประเด็นรอนหรือไม ? 
 ทั้งสองคำถามเปดประเด็นใหถกกันพอสมควรและคำตอบซอนอยูในความเห็น
ของหลายฝาย 
 นพ. อำพลฯ กลาววา การไดเห็น รับรู รับฟง จากสงขลามีความชัดเจน 
หลายเรื่อง โดยเฉพาะการเปลี่ยนดุลอำนาจในสังคม ซึ่งมีอำนาจรัฐ ทุน และประชาชน 
  
 “ในอดีตรัฐใหญ�สุด พอพัฒนาต�อมาอำนาจทุนก็ใหญ�ขึ้นมาทับอำนาจรัฐ  
ในส�วนกลางอำนาจทุนไปยึดกุมอำนาจรัฐ ส�วนอำนาจประชาชนจะเล็กมาโดยตลอด 
แต�การเปลี่ยนแปลงที่สงขลาจะเห็นว�าวงที่เป�นอำนาจประชาชนจะขยับโตขึ้นเรื่อยๆ” 
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 นพ.อำพลฯ มองกรณีสงขลาวาเกิดการจัดอำนาจกันอยางมาก ระหวางอำนาจ
รัฐสวนกลางที่ตอยอดมาเปนสวนภูมิภาคและอำนาจรัฐสวนทองถิ่นที่กำลังเติบโตขึ้น  
โดยอำนาจวิชาการก็สามารถกระโดดเขามาชวยไดมากขึ้น 
  
 “มีแต�อำนาจทุนพูดกันน�อย และเห็นว�ายังเกาะไม�ค�อยติดนัก” เลขาธิการ 
คสช. แสดงความเห็นและวา ส่ิงที่เกิดกับสงขลาทำใหเห็นชัดเจนเรื่องความงามของ
สมัชชาสุขภาพ แตยังมีแรงเสียดทานในสิ่งท่ีไมเห็นอีกมาก เชน อำนาจรัฐสวนกลาง  
ยังกลายเปนแรงเสียดทานโดยไมตั้งใจ ทาทายใหดึงสวนราชการมาชวย สวนอำนาจทุน
มีผลประโยชนมหึมา และประเด็นรอนสวนหนึ่งก็มาจากสวนนี้ก็ยังดึงมาเปนแนวรวมได
ชัดเจนนกั 
 นพ.สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น กลาววา สงขลามีความ
ชัดเจนในการใชกลไกทางสังคมตางๆ 
 สมัชชาสุขภาพเปนกลไกใหมอันหนึ่งที่บังเอิญเกิดขึ้นระดับชาติ ทางเครือขาย
ประชาชนสงขลาหยิบฉวยมาเสริมการขับเคล่ือน ในการเปดพื้นที่ทางสังคม และปญญา
อยางกวางขวาง 
 หลายพื้นที่ในสงขลาสามารถนำสมัชชาสุขภาพมาใชเพื่อหาปญหา และหาเหตุ
แหงทุกขอยางเปนระบบ เปนกระบวนการทางสังคมเพ่ือสรางทุนทางสังคมในจังหวัด
สงขลา การทำเร่ืองแบบนี้ตอไปจะแกปญหาท่ียากขึ้นไดเรื่อยๆ    
  
 “ถ�าเราใช�ทุนทางสังคมในการแก�ป�ญหา ป�องกันป�ญหาอย�างนี้ ป�ญหาร�อนจะ  
ไม�เกิด เพราะว�ามันแก�ไปเสียก�อนแล�ว ผมคิดว�านี่เป�นสิ่งที่ดี” นพ.สุวิทยฯ กลาว และ
สิ่งสำคัญที่เห็นคือความไววางใจ เช่ือมั่นซึ่งกันและกัน กลไกความเคล่ือนไหวน้ีไมไปผูก
ติดกับกฎหมาย ยืดหยุนไมตายตัว ทำใหสงขลาสามารถใชเครื่องมือนี้ปรับ เพราะตางมี
ศักยภาพ ทุน ภูมิปญญาตัวเองอยู  



31เรื่องเลา ชาวสมัชชาสุขภาพ “วาทกรรม พฤติกรรม และการพัฒนา”  
บทเรียนจากสมัชชาสุขภาพสงขลา 

 “คล�ายติดป�ก เสือเร็วอยู�แล�วนี่ไปติดป�กเข�าอีก เป�นตัวอย�างที่ดี เราจะนำไป
ช�วยจังหวัดอื่นในการขับเคลื่อน” 
  
 นพ.สุวิทยฯ ยังกลาววา ในอีกมุมหนึ่งการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพยังมีการ
สรางคนเกิดขึ้นทำใหเกิดผูนำชาวบาน ผูนำชุมชน และเปนคนที่เปนตัวของตัวเอง
จำนวนหนึ่ง  
  
 “เครอืข�ายประชาคมสงขลามีความชดัเจนว�า มีความชือ่มโยงหรอืมคีวามพยายาม 
สร�างกระบวนการเชื่อมโยงระหว�างป�ญญา เอาป�ญญาเป�นตัวตั้ง การเคลื่อนไหวทาง
นโยบายมีนายก อบจ. นายกเทศบาล รองผู�ว�าราชการจังหวัด และผู�นำทั้งหลาย   
เข�ามามีส�วนร�วมภาคสังคมครบ แสดงว�ามีพลังซ�อนเร�นอยู�แล�ว สมัชชาสุขภาพแห�งชาติ
มาติดป�กเพื่อให�มีพลังมากขึ้น ผมมองว�านี่คือการปฏิรูปประเทศไทยที่ถึงแก�น ซ่ึงไม�ใช�
นายกอภิสิทธิ์ฯ ที่ กทม. แต�ต�องเริ่มที่ชะแล� ที่ปริก ตำบลอื่นๆ ที่ 76 จังหวัด”  
  
 นพ.สุวิทยฯ กลาววา จากการเรียนรูใน 4 ฐาน พบวา เปนการเคลื่อนที่ไมติด
กรอบ ระบบ รูปแบบ มีความยืดหยุน มีพัฒนาการ และการขยายผล  
  
 “อย�างชะแล�ผมคิดว�าคงกอดธรรมนูญไว�แน�น กอดตัวหนังสือหรือเปล�าพอไปดู
เข�าจริง เขาเอาตรงนั้นมาเป�นเครื่องมือในการเคล่ือนไหวมากกว�า ส�วนไหนไม�มีใน
ธรรมนูญ เขาก็ไปเคลื่อนไหวของเขาได� ต�อไปก็ปรับธรรมนูญเขาได�เพื่อให�สอดคล�องกับ 
ความจำเป�นในการเคลื่อนไหว” 
  
 อยางไรก็ตาม นพ.สุวิทยฯ กลาววา มีขอสังเกตเรื่องการขยายสมัชชาสุขภาพไป
ถึงทุกกลุมไมใชติดอยูกับกลุมใดกลุมหนึ่ง 
 สอดคลองกับ นายพีระ ตันติเศรษณ ี นายกเทศมนตรีนครสงขลา กลาววา
จุดออนสมัชชาสุขภาพคือยังไมสามารถขับเคล่ือนไดทั้งสังคม  
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 “ในกระบวนการขับเคลื่อนมีคนส�วนหนึ่งเข�ามาร�วม ที่ต�องตั้งคำถามอย�างมาก
ก็คือ มันส�งผลถึงประชาชนอย�างไร คำถามนี้คงจะมองไปถึงการเกิดท่ีมาของความเป�น
ธรรมทัง้หลาย โอกาสของประเทศทีบ่างโอกาสปะทุออกมาเป�นความขดัแย�งทางการเมือง 
หรืออะไรหลายอย�าง ผมถือว�านี่คือตัวชี้ ตัวสะท�อนการขับเคล่ือนของเรา” 
  
 เขายกตัวอยางจากการทำงานบริหารเทศบาลพบวา ปญหาสังคมหลายอยาง
หลบอยู บนเวทีสมัชชาสุขภาพอาจพูดถึงแตวาไมเปนรูปธรรม ชีวิต เลือดเนื้อเหมือน
ชาวบานประสบอยู  
  
 “ผมพบว�าทุกข�ชาวบ�านมีอยู�มาก คนชั้นล�างสุดน�าลงไปช�วยมากที่สุดเพราะ 
เป�นป�ญหาความเป�นธรรม เป�นสภาพสังคมที่ถือว�าถ�าพัฒนาแล�วไม�เกิด เม่ือเราคิดถึง
นโยบายสาธารณะ สิ่งที่ต�องพยายามออกแบบให�ได�มากที่สุดคือ นโยบายสาธารณะที่ส�ง
ผลถึงคนข�างล�าง” 
  
 พีระฯ กลาววา วงคนกลุมไหนมาคุยกันก็คิดจากคนกลุมนั้นจะมีผลตอ  
การจัดการ แตถาทำบางเร่ืองจนลืมคนขางลาง งบประมาณการจัดสรรตางๆ มันก็
เบี้ยวมาสูเร่ืองอ่ืน ตองตั้งคำถามวาประชาชนท่ีประสบปญหาอยูขางลาง เงินสวนไหน
ไปชวยเขา  เพราะฉะนั้นเวลาเราออกแบบนโยบายสาธารณะตองคิดถึงคนพวกนี้ 
  
 “ป�จจุบันเวลาจัดเวทีจะกังวลอยู�ประการหน่ึงว�า เอ ทำไมมาเจอกลุ�มคนซ้ำๆ 
หน�า ขณะที่คนมีป�ญหาจริงไม�เห็น วันก�อนมีคนลองเอาชาวบ�านจริงๆ ที่ไม�ต�องผ�าน
เครือข�าย องค�กร คนท่ีอาจจะไม�เคยร�วมกับเวทีเราเลยมาคุยก็จะได�ภาพอีกแบบ อันนี้
ต�องตั้งคำถามไม�งั้นจะมีกลุ�มหนึ่งเท�านั้นมาเชื่อมร�อย เราอาจขยับไปได� แต�ไม�อาจขยับ
ทันกับป�ญหาที่มันมีอยู�” 
  
 ดร.พงคเทพ สุธีรวุฒิ ผอ. สจรส. มอ. กลาววา 
 การขบัเคลือ่นมานานพอสมควร ฝายตางๆ เหน็วาสมชัชาสขุภาพเปนเครือ่งมอื  
ที่ดีเพื่อนำมาพัฒนาสวนตางๆ ของจังหวัดสงขลา แตจุดออนอยางหนึ่งท่ีเกิดท่ัวไป  
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ไมเฉพาะสงขลาคือ เม่ือขยับกระบวนการสมัชชาสุขภาพจะเห็นเฉพาะเครือขายเดิม   
แมพยายามขยายเครือขายแตยังไมมากเทาท่ีอยากได  
  
 “อย�างไรก็ตามสังเกตว�าใน 4 ฐานการเรียนรู� คนที่มาพูดเรื่องกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ กระบวนการสมัชชาสุขภาพ จะเห็นความหลากหลายอย�างชะแล�   
มีทุกภาคส�วน ตั้งแต�เทศบาล ผู�นำ หัวหน�าสถานีอนามัย กลุ�มผู�พิการเอง ก็มองเห็น  
นักวิชาการ  กลุ�มผู�พิการ กลุ�มเด็กเยาวชน ครู ผู�บริหารโรงเรียน” 
  
 ดร.พงคเทพฯ กลาววา กระบวนการแบบนี้เริ่มเห็นวากำลังไปไดในสงขลา  
มองไดทั้งแนวดิ่ง คือ ตั้งแตระดับผูบริหารลงไปจนถึงผูปฏิบัติ สวนในแนวราบ คือ 
เครือขายความรวมมือทั้งภาค วิชาการ เอกชน  
 
 “เราถูกตั้งคำถามว�า ทำแต�กระบวนการขาข้ึน คือ นั่งประชุมกันแล�วได�ข�อ
เสนอ แล�วยื่นข�อเสนอนั้นไปให�หน�วยงาน หรือองค�กรท่ีเกี่ยวข�อง ว�าใครควรช�วยเรา
อย�างไร แต�ใน 4 ฐาน เราจะเห็นทั้งขาขึ้นและขาเคลื่อน ที่ทำแล�วจะติดตามตลอดว�า
รับปากว�าทำอะไรต�องมารายงาน หรือชะแล�มีธรรมนูญสุขภาพ แล�วไม�ได�หมายความว�า 
เทศบาลชะแล�ทำคนเดียวแต�มีภาคีอื่นที่รับไปเคล่ือน จึงต�องมีกระบวนการติดตาม
ทบทวนในเรื่องของข�อเสนอเชิงนโยบายว�ามีการผลักดันไปใช� ใช�แล�วดีไม�ดี ต�องปรับ
อะไรอยู�บ�าง”  
 
 ดร.พงคเทพฯ ยังกลาวถึงเครือขายสมัชชาสุขภาพพื้นที่ วาตองการเครื่องมือ
หนุนเสริมดังนี้  
 o กลไก หรือเครื่องมืออะไรบางอยางที่มาชวยหนุนเสริมเทคนิควิธีการ 
 o การสนบัสนนุกลไกบางอยาง เชน ทีพ่ดูถงึกลไก การประสานกลไกการจัดการ 

ซึ่งสงขลาอาจมีความพรอมแตบางจังหวัดตองการไปสรางกลไกเหลานี ้ 
 เขายังกลาววา สมัชชาสุขภาพไมอยากเลนประเด็นรอน เน่ืองจากใชระบบความ
สัมพันธทางที่เหมาะสม ควรใหสมัชชาสุขภาพแหงชาตินำหนา และสมัชชาสุขภาพ
พื้นที่หนุนเสริม 
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 นายยุทธพงษ มุณีสิทธิ์ รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา กลาววา 
บนพื้นฐานกระบวนการนโยบายสาธารณะ สิ่งสำคัญอันดับแรกทุกฝายตองมี  
ความจริงใจใหกัน ไมวาเครือขายสวนกลาง หรือองคกรราชการตองมีความจริงใจ  
  
 “ผมชอบคำพูดของ คุณอรัญ จิตตเสโน (หนึ่งในผู�อาวุโสของสมัชชาสุขภาพ
จังหวัดสงขลา) ที่บอกว�าทุกวันนี้ใช�วาทกรรมกันมากเหลือเกิน น�าจะใช�พฤติกรรมกัน
เยอะๆ” เขาเห็นวาถึงเวลาที่ตองลดวาทกรรมใหนอยลง ใชพฤติกรรมใหมากขึ้นซึ่งก็ 
คือการกระทำ เห็นผลเชิงรูปธรรม 
 การทำพฤติกรรมไดตองมีแนวรวมจำนวนมากจากทุกหนวยงาน ทุกองคกร  
  
 “ผู�ว�าราชการจังหวัดหรือท�องถิ่นจังหวัดต�องสั่งการเป�นนโยบายให�นายก อปท.
ทั้งหมดกำหนดพันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร� เรื่องของการประกาศเป�นสงขลาพอเพียง 
เพราะเป�นเร่ืองครอบคลุมทั้งจังหวัด โดยเฉพาะ อบต. ลงรากหญ�ามากท่ีสุด กำนัน 
ผู�ใหญ�บ�าน เป�นคนขับเคลื่อนระดับล�าง กระบวนการตรงน้ีคนท่ีทำอยู�ในพื้นที่แม�จะแพ�
เลือกตั้งไปจากตำแหน�ง แต�เขายังอยู�ในพื้นท่ี แนวคิดที่ตัวเองบริหารมาอาจไม�ต�อเนื่อง 
เพราะออกจากตำแหน�งแต�ยังสามารถขับเคล่ือนในภาคประชาชนได�”  
  
 ยุทธพงษฯ กลาววา สำหรับ อบจ.สงขลา มีนโยบายท่ีชัดเจนท่ีจะสนับสนุน 
โดยป 2554 จะต้ังงบประมาณสงเสริมครอบคลุมหลายประเด็นของสมัชชาสุขภาพ   
แมกระทั่งประเด็นรอนก็ไดทำดวยคือ เรื่องการเสริมสรางการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โครงการสรางความสมานฉันทใน
จังหวัดสงขลาเนนพื้นที่ขัดแยง  
 นางกรรณิการ บรรเทงิจิตร รองเลขาธิการ สช. มองวาสงขลามีการยกระดับขึ้น
อีกมากจาก 2 ปกอน โดยมี 5 ตัวจี๊ด 
 o มีนักจัดการที่สุดยอด มีการประสานงาน ประชุมสม่ำเสมอ ทุกฝาย 
 o นักวิชาการ มีผลงาน  
 o  นักประสานงานเครือขายมีพลัง ปฏิบัติการในพ้ืนท่ีได และเชื่อมกับหนวย

งานตางๆ ไดดี  
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 o นักยุทธศาสตร ซึ่งเปนปราชญชาวบานมีมาก ขณะท่ีภาคการเมือง ทำให
การมองทิศทางการพัฒนาจังหวัดไปดวยดี 

 o นักสื่อสารทางสังคม ปรากฏออกมาชัดเจนในทุกชองทาง โดยเฉพาะ
สมัชชาสุขภาพทางอากาศ  

 สวนที่เพิ่มมาอีก นางกรรณิการฯ กลาววา มีพื้นท่ีปฏิบัติการท่ีแอคทีฟและ
เขมขน เขมแข็งมาก ทำใหขับเคล่ือนไปไดมีจังหวะกาว ยกระดับแกนนำ และ
กระบวนการทำงานที่ชัดเจนขึ้น จนไดขอเสนอ
ตางๆ ไปผลักดัน 
 นายณรงคศักดิ์ อังคสุวพลา กลาววา   
นาชื่นชม แตอยากใหระวังกับดักของการทำให
เหมือน เพราะถาสมัชชาสุขภาพสงขลาประกาศ
เปนธง  อาจมีตัวรวมแตไมจำเปนตองเหมือนกัน 
  
 “เราไม�ต�องการชะแล� 1, 2, 3 แต�ต�องเป�นพื้นที่เขาเอง เพียงแต�มีเส�นทาง 
แนวคิดในเร่ืองกระบวนการสมัชชาสุขภาพ การมีส�วนร�วม ต�องระวังกับดักเพราะจะ
อึดอัดกับคนเริ่มต�นและไปไม�ไกล ขณะเห็นคนที่ไปไกลแล�วอาจท�อถอย” 
   
 สวนกับดักที่สอง เขามองถึงกรณีวาพอมีงบประมาณลงไปพื้นที่ ทำอยางไรใหมี
กระบวนการมีสวนรวมเหมือนขาขึ้น ไมเชนนั้นแลวการที่ทรัพยากรจำกัด ถาจัดสรรไมดี 
ไมมีสวนรวมในการจัดการ การตรวจสอบจะมีปญหา 
 บทเรียนสำคัญของสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา 
 ชาคริตฯ และ นพ.สุภัทรฯ ไดชวยกันสรุปอีกครั้งวา 
 ที่สงขลาเนนระบบความสัมพันธ  
  
 “ใช�ฐานประชาชนร�วมกบัวชิาการ แล�วไปชวนเครอืข�ายท�องถิน่ เครอืข�ายหน�วยงาน 
ราชการท่ีมีหัวใจประชาชน เข�ามาร�วมเคล่ือนก�อน แล�วตั้งธงพัฒนากลไกระยะยาวคู�
ขนาน แล�วค�อยนำไปสู�การปรับตัวระบบอีกครั้งหนึ่ง เกิดกลไกที่ยืดหยุ�น และแต�ละ
พื้นที่ต�องค�นหาตัวเองให�ได� การทำงานจะไม�ติดกับดักความเหมือน” 
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 ชาคริตฯ กลาววา รูปแบบสมัชชาสุขภาพบางตัวมีขอจำกัดในตัวเอง อยางการ
เคลื่อนโดยเอกสารสำหรับชาวบานไมเหมาะ จึงตองสรางนวัตกรรมหลายรูปแบบ   
อยางสมัชชาสุขภาพออนไลน หรือสมัชชาสุขภาพออนแอรทางเลือกหนึ่งไมจำเปนตอง
ผานเวที หรือคนมากมาย หรือมิติวัฒนธรรมเขามาหนุนเสริมทำใหการเคลื่อน   
เรื่องสมัชชาสุขภาพนุมนวลมากขึ้น เขาถึงชาวบาน ลดชองวางได  
  
 “ส�วนชุดคำวาทกรรมเยอะ เราก็ต�องมาอธิบายกัน เราต�องจับสาระให�ได� 
เปลี่ยนไปตามพื้นที่ ทำอย�างไรให�รื้อถอนวงจรชีวิตนโยบายตั้งแต�ต�นทางถึงปลายทาง 
บางครั้งเราทำสมัชชาสุขภาพในช�วงเวลาหน่ึง แต�สมัชชาสุขภาพหรือจังหวัดทำแผนอีก
ช�วงเวลาหนึ่ง ซึ่งไม�เจอกัน หลายส�วนที่ทำข�อเสนอขึ้นไปสู�ขาเคลื่อนอาจต�องรื้อทั้งหมด 
และดูจังหวะเวลาที่เหมาะสมว�าจังหวะก�าวอย�างไร” 
  
 กรณีประเด็นรอนในพื้นที่ ชาคริตฯ บอกวา อยูในเครือขายเชิงประเด็น  
แตเนื่องจากวิธีการเคลื่อนเนนความรวมมือใชความสัมพันธมาเปนตัวกำหนดนโยบาย 
วิธีการทำงาน ประเด็นรอนจึงใชวิธีการแยกกันตี กลุมทำประเด็นรอนจึงจะมีกลุมหนึ่ง    
 “ในพ้ืนที่มีการเอาประเด็นร�อนมาทำสมัชชาสุขภาพอย�างเป�นระบบ ฐานแผน
สุขภาพ มีฐานสำคัญ คือ ความเป�นเครือข�าย ประเด็นร�อนนำมาสู�ความลำบากใจกัน  
ในหลายกรณี แต�ประเด็นอุ�นๆ อย�างเช�น การบุกรุกเขาคอหงส� พื้นที่ป�าของหาดใหญ�
หายไป ป�ญหาลุ�มน้ำบางแห�งจะมีความชัดเจน”    
 นพ.สุภัทรฯ กลาวและวา ความตางระหวางสมัชชาสุขภาพระดับพื้นที่กับ
สมัชชาสุขภาพระดับชาติ วาสมัชชาสุขภาพระดับชาติเปนเรื่องนโยบาย เนนตัวบท
กฎเกณฑ ระหวางองคกรขนาดใหญดวยกัน แตสมัชชาสุขภาพระดับพื้นที่หัวใจ   
คือ กระบวนนโยบาย ซึ่งเกิดจากระบบความรวมมือและความสัมพันธในพื้นที่ พื้นฐาน
จากความสัมพันธการเปลี่ยนมุมมองวิธีคิดจากเดิมท่ีการสรางมาจากการปะทะ   
การยื่นหนังสือ มาสูการรวมโตะคุย การเกิดองคกรความสัมพันธตองมีองคกรเขามา  
บริหารจัดการ ซ่ึงองคกรภาคประชาสังคมลงตัวที่สุด   
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 นายเสรี สีหะไตร รองผูวาราชการจังหวัดสงขลา กลาวปดทายในวันนั้น โดย
เลาวา มารวมสมัชชาสุขภาพในชวงสงขลาพอเพียง  
  
 “เราดึงคำว�าพอเพียงเข�ามา คือ ไม�อยากให�รักในหลวงแต�ปาก แต�ให�รัก  
ด�วยใจ” เขากลาววาสิง่ทีพ่ยายามเปลีย่นจาก MOU มาใชสญัญาใจ เปดหวัใจเขาหากนั
ฉายภาพใหเหน็วา พอเพยีงอยูไกล แตคนทีล่งทะเลดวยกนัตองมสีญัญาใจ เอาเชอืกผกูเอว
กันไว คนเหลานี้ตองคอยใหองคความรูกันดวยจิตวิญญาณ สัญญาใจ คนอีกกลุมหนึ่ง  
ที่ชวยตัวเองไมไดอยางเด็กก็ตองเกาะหลังพอแม ไปทำอยางไรไมใหเกาะหลังเฉยๆ 
ตองมีจิตสำนึกวาอยางนอยตองเอามือกวักน้ำชวยพอ  
 คนอีกกลุมวายน้ำเกงมาก แตวายกลับคืนหลังไมไปกับเขา จะจัดการอยางไร 
เชื่อม่ันวา ถามุงมั่นดวยสัญญาใจไปสูความพอเพียงจะไปได แมประเด็นรอนขนาดไหน 
เจอความพอเพียงจะชวยหลอมละลายไปเอง  
  
 “บนพื้นฐานพอเพียงมักติดกับดักเรื่องพึ่งพาตัวเองที่สำคัญกว�าพึ่งตนเอง   
มักมองข�ามที่ในหลวงพูดเร่ืองระเบิดภายในเป�นสิ่งที่ขับเคลื่อนไปข�างหน�า คนสงขลาที่
เข�าวงน้ีต�องชักชวนกันอธิษฐานจิตด�วยสัญญาใจ ระเบิดจากภายใน นำไปสู�ธงชัย  
ที่แท�จริงด�วยการกระทำ ผีเสื้อทุกตัวต�องขยับป�กตัวเองก�อน ผมก็ขยับป�ก แม�ลมจะเบา   
แต�หลายตัวช�วยกันขยับก็จะไปได�”  
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จากใจถึงใจ 
     
 กอนจากกันในวันนั้น สมนึก รัตนมณี ศิลปนพื้นบานจากทีมงานธรรมนูญ
สุขภาพตำบลชะแล แหลเพลงพื้นบานขอบคุณทุกคนที่มารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู  
  
 ให�เวลามาสามนาที ขอบคุณพี่ๆ วันนี้แหละหนา 
ขอบคุณทุกคนที่ท�านได�มา ร�วมสมัชชาสงขลาทุกคน 
ขอบคุณทั่วไปตั้งใจแหล�บอก วันนี้แหล�ออกแทนคำพูดหนา 
ขอบคุณท�านรองผู�ว�า ขอบคุณท�านพีระสิ่งสำคัญ 
ขอบคุณทุกท�านไปเถิดหนา ขอบคุณทุกคนที่ท�านได�มา 
ขอบคุณกรรมการสุขภาพแห�งชาติ ขอบคุณองค�การบริหารส�วนจังหวัดสงขลา 
ขอบคณุสถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต� วันนี้น�องชายขอแหล�ขอบคุณ 
พี่ชาคริตบอกว�าถ�าขาดตกบกพร�อง ตกหลุมตกร�องตรงไหนบ�างหนา 
ต�องให�อภัยเถอะทุกคนที่มา ผมแหล�บอกว�าขอบคุณทุกคนเอย. 
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 “สมัชชาสุขภาพเป�นเรื่องของการเอื้อให�เกิดอย�างเป�น
ระบบที่มั่นคงไม�ใช�กิจกรรมทำแล�วจบ มันเป�นเรื่องนโยบาย   
การใช�สื่อ ทำให�คนเข�าถึงข�อมูลมาก ถ�าอยู�ในวงแคบจะเป�นแค�
กิจกรรม อย�างหลักสูตรท่ีเล�าเป�นกรณีศึกษาเป�นแค�ส�วนหนึ่ง 
ส�วนที่สองต�องเป�ดพื้นท่ีทางความคิดให�เด็กด�วย ท้ังเรื่องกจิกรรม 
เร่ืองจิตอาสา ฉะน้ันการใช�สมัชชาสุขภาพต�องไปเป�ดพ้ืนที่  
ทางความรู�ให�มากทั่วสงขลาด�วย” 
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